

## โครงการทวายอัฟเดท (15 ธันวาคม 2560)

สคช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมา เพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง (เจซีซี) เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษและท่าเรือน้ำลึกทวายประเทศเมียนมา และในเดือนมกราคม 2561 มีการประชุมร่วมคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างเมียนมาและไทย เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องเป็นการประชุม 3 ฝ่ายของประเทศที่ถือหุ้นบริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) คือบริษัท ทวายเอสอีแซด ดีเวลลอปเม้นท์ ได้แก่ ไทยเมียนมา และญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตาม หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปของเมียนมาเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาประเด็นที่รัฐบาลเมียนมาขอ ทบทวนการดำเนินการในโครงการทวาย ได้แก่ การดำเนินการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมในระยะที่ 1 และการกู้เงินจากประเทศไทยเพื่อก่อสร้างถนน 2 ช่องทางการจราจรจากจุดผ่านแดนบ้านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี ไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะทางรวม 138 กิโลเมตร กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างถนนสายนี้ใช้งบประมาณก่อสร้าง 4,500 ล้านบาท โดยรัฐบาลไทยได้เสนอให้ รัฐบาลเมียนมากู้เงิน โดยให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. ในสังกัดกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานที่ปล่อยกู้ ซึ่งไทยเสนออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำพิเศษที่ 0.01% ระยะปลอดหนี้ 10 ปี ระยะชำระคืน 20 ปี แต่เงินกู้จำนวนนี้รัฐบาลเมียนมายังวีรหรือไม่ได้อนุมัติให้มีการ กู้จากประเทศไทย เนื่องจากมีการเลือกตั้งและเมียนมาได้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศเห็นว่าจะเป็น การให้เปล่าจากไทยเพราะได้ประโยชน์มากกว่าทางเมียนมา

ทั้งนี้การประชุมเจซีซี เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ที่ไทยกับเมียนมามีการประชุมร่วมกัน โดยที่ประชุม รับทราบการใช้แผนแม่บทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะสมบูรณ์ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย อีกทั้งที่ประชุมเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเฉพาะกิจระหว่างไทย-เมียนมา สำหรับโครงการถนนสองช่องทาง เพื่อเชื่อมต่อพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา ทั้งตั้ง คณะทำงานร่วมเฉพาะกิจระหว่างไทย-เมียนมา สำหรับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรก

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานในคณะทำงานร่วมเฉพาะกิจทั้งสองคณะประสานฝ่าย  
เมียนมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมดำเนินการให้ได้ข้อสรุปและจัดทำข้อเสนอแนะต่อเจซีซี และที่  
ประชุมยังมีการรับทราบการแต่งตั้งคณะทำงานในด้านต่างๆ เพื่อติดตามโครงการทวายต่อไป

ส่วนประเด็นที่ฝ่ายเมียนมาเสนอให้จัดตั้งสำนักงานของบริษัท ทวายเอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท์ ใน  
เมียนมานั้น กรม.ทางไทยมีความเห็นควรคงสถานะให้บริษัท ทวายฯ เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ  
ไทยและจัดตั้งสำนักงานสาขาในเมียนมาแทน